



ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๑๙๗/๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะงบลงทุน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มคำขอตีงงบประมาณรายจ่าย (เฉพาะงบลงทุน)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระบวนการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อบรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเฉพาะความต้องการงบลงทุนซึ่งหน่วยงานจะต้องสำรวจและจัดทำรายละเอียดงบลงทุนเสนอสำนักงบประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบลงทุนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละจังหวัด จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการสำรวจความต้องการงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ โดยให้จัดลำดับความสำคัญเพื่อสะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง พร้อมทั้งจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีการกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดให้ชัดเจน

๒. ค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อม งบประมาณการ และรูปแบบแปลนประกอบ

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “หนังสือราชการ”) ทั้งนี้ให้จัดส่งรายงานพร้อมเอกสารประกอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : bg0810.3@hotmail.com) เป็นไฟล์ Excel ใช้ชื่อเรื่อง “แผนงบลงทุน ๒๕๖๑ จังหวัด...” หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุสิต สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๗๕๓๓